



มุมมองสิทธิ

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๐
ตุลาคม ๒๕๕๖

สารบัญ

๑

แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์

๒

มุมมอง

๓

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง กสม.

๔

กิจกรรม

๕

ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน

๖

๗ องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรมของแผ่นดิน”

๗

จดหมายเปิดผนึก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์ทางการเมือง

๘

โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน “เรื่อง สิทธิมนุษยชนกับการปกป้องสิทธิชุมชน”

แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง ข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์

กสม. ขอสนับสนุนรัฐบาลที่กำหนดให้การต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ และรับทราบที่รัฐบาลได้ดำเนินการโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พันธกรณีต่าง ๆ และให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา โดยใช้หลักนิติธรรมเป็นหลักประกันความมั่นคงว่า ทุกกลุ่มที่มีความเสี่ยงหรือความเปราะบางจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ กสม. เห็นว่าเจตนาที่แน่วแน่ของรัฐบาลที่มุ่งขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีจุดเน้นเร่งดำเนินการในประเด็นที่ประเทศไทยถูกกล่าวหาในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ปี ๒๕๕๖ ใน ๓ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

๑) **ผู้หญิงและเด็ก** ได้แก่ ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันพิธีสารเพื่อการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก สถานพักพิงของรัฐที่จัดให้เหยื่อการค้ามนุษย์ไม่มีทรัพยากรบุคคลเพียงพอและไม่จัดบริการเฉพาะสำหรับเหยื่อการค้าบริการทางเพศที่เป็นเด็ก และยังไม่แสดงให้เห็นความพยายามในการลดความต้องการการซื้อขายบริการทางเพศ

๒) **แรงงาน** ได้แก่ ระบบการสืบสวนสอบสวนกรณีที่น่าจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ที่พบจากการตรวจสอบแรงงานยังไม่สามารถทำงานได้ ไม่มีการรายงานผลความพยายามในการมุ่งขจัดปัญหาแรงงานเด็กและการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล ยังไม่มีบริษัทจัดการแรงงานถูกลงโทษด้วยข้อหาเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือการค้ามนุษย์ แม้ในช่วงปีที่ผ่านมาได้เพิกถอนใบอนุญาตสถานประกอบการและระงับใบอนุญาตประกอบการของบริษัทฯ หลายแห่ง

๓) **กระบวนกร** ได้แก่ ระบบตุลาการยังมีความล่าช้าในการดูแลคดีอาญารวมถึงในคดีการค้ามนุษย์ ทำให้ผู้ต้องสงสัยบางคนที่ศาลอนุญาตประกันตัวหนีออกนอกประเทศหรือข่มขู่เหยื่อ การอนุญาตให้ผู้ต้องสงสัยที่กระทำผิดประกันตัวได้โดยตุลาการวินิจฉัยจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้กระทำผิดหนีประกันและหลบหนี กระบวนการคัดแยกเหยื่อมีข้อบกพร่องและการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย

กสม. เห็นความสำคัญและมีข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่ประเทศไทยต้องขจัดให้หมดสิ้นไป เนื่องจากถือว่าการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่รุนแรงที่สุด และเห็นว่าในหลายประเด็นที่ประเทศไทยถูกกล่าวหาที่มีความซับซ้อน รัฐบาลต้องอาศัยความจริงใจ มุ่งมั่นและใช้ระยะเวลา ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาข้ามพรมแดน รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะในเรื่องกระบวนกรยุติธรรมระหว่างประเทศ

การกล่าวถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ผ่านมา ตลอดจนการที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายโอกาส รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ หากได้ดำเนินการอย่างจริงจังด้วยความมุ่งมั่น และการระดมสรรพกำลังจะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการถูกจัดระดับเป็นประเทศที่ถูกมาตรการกีดกันด้านการค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา (Tier 3) ได้ ซึ่ง กสม. ขอแสดงความหวังและยินดีสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลที่จะขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปในที่สุด

จดหมายข่าว มุมมองสิทธิ ฉบับนี้ได้นำเสนอ ข่าวสาร ความรู้ ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อีกทั้ง ทำหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อข้อกังวล เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ รวมถึงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์ทางการเมือง

อีกภารกิจหนึ่งที่ กสม. ให้ความสำคัญในการ ดำเนินงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการ ขับเคลื่อนพลังคุณธรรมจริยธรรมของของแผ่นดินอย่างเข้มแข็ง เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ ของแต่ละองค์กรเครือข่าย ในการเสริมสร้างพลังคุณธรรม ของแผ่นดิน ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และเกิด เป็นสังคมธรรมาภิบาล และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับ ดูแลด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเกิดระบบการเฝ้าระวัง ด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วนของสังคมไทย ในงาน ๗ องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ภาคี เครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรมของแผ่นดิน” รวมถึง การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนยังคงเป็นอีกภารกิจหลักที่คณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท่าน ผู้อ่านสามารถติดตามการดำเนินงานได้ในฉบับต่อไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง กสม. และผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย แห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNHCR) เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กสม. ในฐานะประธานอนุกรรมการ ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและประธาน อนุกรรมการด้านสถานะบุคคลผู้ไร้สัญชาติฯ ได้ต้อนรับ นางมิเรียม กิราจด์ ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNHCR) ซึ่งได้เข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสอบถามความคิดเห็นในเรื่องการดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ลี้ภัยหลบเข้าเมือง ชาวโรฮิงญา และการให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยสงครามพม่า ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๑. การปิดค่ายพักพิงของผู้หนีภัย สงครามจากพม่าทั้ง ๙ แห่ง นางมิเรียม กิราจด์ ได้แสดงความกังวล ณ ปัจจุบันว่า การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ลดลง ผู้หนีภัยสงครามก็กังวลเรื่องวันเวลาที่ผลักดัน กลับคืนถิ่นฐานเดิม ในเรื่องนี้ UNHCR ได้ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ทำการศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่าง ๑ แคมป์ นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการส่งชาวม้ง ที่บ้านห้วยน้ำขาวและที่ด่าน ตม. หนองคาย กลับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนั้น ประเด็นการส่งกลับผู้หนีภัยสงครามจากค่ายพักพิง ทั้ง ๙ แห่ง ทั้งนี้ทางการไทย และพม่าจะดำเนินการ โดยไม่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ คณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคล ผู้ไร้สัญชาติ ฯ ได้มอบให้ ดร.ชยันต์ วรรณะภูติ และ ดร.เตชา ตั้งสีฟ้า จัดทำการวิจัยเสนอแนะรัฐบาล และสังคม ให้รับรู้ล่วงหน้า



มุมมองสิทธิ

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

- ประธานกรรมการ : ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์
- กรรมการ : นายแท้งจิริง ศิริพานิช
- : นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
- : นายปริญญา ศิริสารการ
- : นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
- : พลตำรวจเอก วันชัย ศรีนวลนัต
- : นางวิสา เบ็ญจะมโน

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- เลขาธิการ : นายชาติชาย สุธงกิจกรม
- รองเลขาธิการ : นายวีรวิทย์ วีรวิทย์
- : นายชรงค์ชัย คงเสนห์
- : นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ

“มุมมองสิทธิ” เป็นจดหมายข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การนำข้อความหรือเรื่องราวบางส่วน หรือทั้งหมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถึง แหล่งข้อมูล ขอเชิญผู้สนใจส่งความคิดเห็นและบทความเพื่อเผยแพร่ ข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เรื่องที่ได้รับการพิจารณาถึงพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับปรุงข้อความ เพื่อความเหมาะสมในการจัดพิมพ์

บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง กสม.

เกศริน เตียวสกุล/สรุป

๒. ประเด็นปัญหาชาวโรฮิงญา **นางมิเรียม กิราจัต** ได้แจ้งว่า ในวันที่ ๒๘ ตุลาคมนี้ ตนไม่อาจเข้าร่วมประชุมกับ กสม. ด้านสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมืองได้ แต่ได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมในการปรึกษาหารือแทนตน และในวันนี้ทุกฝ่ายช่วยกันคิดว่า จะดำเนินงานร่วมมือต่อไปอย่างไร รวมทั้งจุดยืนในเรื่องการช่วยเหลือชาวโรฮิงญาในประเทศไทย **นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ** ได้ตอบว่า (๑) หลังจากที่สำนักงาน ตม. ได้ควบคุมตัวชาวโรฮิงญาครบ ๖ เดือนแล้ว ได้ทำการประเมินสถานการณ์จากการที่เลขาธิการคณะอนุกรรมการ (นางสาวเกศรินฯ) ได้เข้าตรวจสอบห้องกักต่าง ๆ พบว่าปัญหาในห้องกักได้บานปลายร้ายแรง ตลอดจนมีกรณีข่มขืนหญิงสาวชาวโรฮิงญา การแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การสังหารในเรือ โดยบุคคลที่กระทำน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ปัญหาการกักตัวไว้ในห้องกักเป็นเวลานานจนนำไปสู่การหลบหนีออกจากห้องกัก (๒) ข้อเสนอในการตั้งสถานที่พักพิงที่ไม่ใช่ห้องกัก เรายังไม่เห็นความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้ในระดับภูมิภาค กระทรวงการต่างประเทศก็จำนวนกับปัญหานี้ไม่มีการเตรียมตัวที่จะยกระดับของปัญหาให้เป็นปัญหาร่วมของประเทศในกลุ่มอาเซียน เราจะทำอย่างไรต่อไป ในขณะที่รัฐบาลไม่มีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหานี้ ขอทราบว่า UNHCR จะดำเนินการอย่างไรต่อปัญหาของชาวโรฮิงญา **นางมิเรียม กิราจัต** : UNHCR ได้พยายามดำเนินการใน ๒ เรื่อง คือ ๑. เข้าสัมภาษณ์ชาวโรฮิงญาในทุกพื้นที่ กักตัว แต่ไม่ได้สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ยกเว้นผู้หญิงกับเด็ก เพื่อค้นหาคนที่มีความเสี่ยง

คนที่ถูกแยกออกจากครอบครัว และแยกคนที่มาจากบังกลาเทศ พม่า และจากค่ายผู้ลี้ภัยอื่น ๆ ซึ่งได้พยายามพูดคุยกับพม. เพื่อนำเด็กที่อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ให้เข้ามาอยู่ในบ้านพักของ พม. ทั้ง ๘ แห่ง และความจำเป็นที่จะต้องได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน และได้พิจารณาแก้ไขปัญหาคือเป็นรายบุคคล เพราะทางการไทยได้เลือกจัดการแบบกลุ่มแล้ว ๒. การช่วยเหลือสนับสนุนให้ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ เนื่องจากชาวโรฮิงญาที่เข้ามาเมื่อปี ๒๕๕๒ ในขณะนั้น เข้ามาโดยไม่ได้รับการคุ้มครองชั่วคราว จึงจำเป็นต้องให้สิทธิบางอย่าง และไม่ให้กักตัวเด็กและผู้หญิงไว้ในห้องกัก แต่ ณ ปัจจุบัน นายกรัฐมนตรีได้อนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราวแล้ว ส่วนกลุ่มเสี่ยงที่ไม่สามารถอยู่ในประเทศของตนเองได้ ก็จะพิจารณาหาถิ่นที่อยู่เพื่อตั้งถิ่นฐานใหม่แต่ไม่ใช่ทุกคน มิฉะนั้นจะเป็นช่องทางดึงดูดให้คนเหล่านั้นเดินทางเข้ามาเพิ่ม และพวกนายหน้าจะนำไปหาผลประโยชน์เป็นได้ และได้มีการสัมภาษณ์ความต้องการของเด็ก ๆ และได้ช่วยเหลือในเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกข่มขืน โดยการจัดหาสามีให้ช่วยเหลือในการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปเยี่ยมใน ๓๘ พื้นที่ และพยายามสนับสนุนให้ย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่า เช่นที่ จ.นครศรีธรรมราช แต่ก็ทำไม่ได้ ทางการไทยเสนอพื้นที่ใน ตม. ๔ แห่ง แต่สภาพอาคารไม่ใช่สถานที่กักที่ใหญ่ขึ้นเท่านั้น แต่ต้องสามารถเดินออกกลางแจ้งได้ และรวมกันอยู่เป็นครอบครัวได้ด้วย สำหรับมติของภูมิภาค UNHCR สำนักงานภูมิภาคได้มีความเห็นว่า ๑. การแก้ไขปัญหานี้ใช้เวลานานทั้งการเจรจาระหว่าง ๒ กลุ่มที่พิพาทกัน และการพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานะพลเมือง การให้สัญชาติที่ถูกต้องตามกฎหมายแก่

ชาวโรฮิงญา ทั้ง ๒ เรื่องนี้ล้วนแต่ต้องอาศัยเวลา ซึ่งตอนนี้ได้แค่กำหนดสถานะบางอย่างเพื่อให้อยู่ในพื้นที่ได้ ๒. การคุยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย และในขณะนี้ที่มาเลเซีย ได้อนุญาตให้ชาวโรฮิงญาออกจากห้องกักผ่านการทำงานของ IOM เพื่อให้สถานะบางอย่างในการทำงาน โดยให้อยู่ในสถานที่ที่ IOM กำหนดทางรัฐบาลของมาเลเซียชี้แจงว่าจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือแก่พม่า ถ้าทุกฝ่ายช่วยกัน จะช่วยลดปัจจัยดึงดูดให้นายหน้า นำชาวโรฮิงญาออกนอกประเทศ ขณะนี้จึงต้องนำคนกลุ่มนี้มาดูแลก่อน เพื่อตัดปัญหาผู้นำพาหรือนายหน้า นายแพทย์นิรันดร์ ได้แจ้งแก่นางมิเรียม กิราจัต ว่า **นายสมชาย หอมลออ** จะทำวิจัยเรื่องการนำพาชาวโรฮิงญาของขบวนการค้ามนุษย์เพื่อจัดทำข้อเสนอให้รัฐบาลไทยได้คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและเขตแดนมากกว่าการมอง แต่มีมติเรื่องความมั่นคงโดยใช้ พ.ร.บ. คนเข้าเมืองเป็นเครื่องมือในการผลักดันออกไป รวมทั้ง กสม. จะได้เสนอมาตรการในการแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพิ่มเติมในส่วนของผู้ลี้ภัย และผู้แสวงหาที่ลี้ภัย ทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปตรงกันว่า (๑) การย้ายชาวโรฮิงญาออกจากห้องกักไปยังสถานที่ที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ต้องกระทำโดยเร็วที่สุด การอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว ๘ ราย กระบวนการตั้งงบประมาณในเรื่องนี้ขณะนี้อยู่ที่ สนร. เพื่อเสนอ ครม. และนายกรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องนี้แล้ว แต่ไม่มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน (๒) ขบวนการนำพาจากภาคใต้ไปยังตอนเหนือของมาเลเซีย รวมถึงการออกมาจากต้นกำเนิดได้ถูกหาประโยชน์ตลอดเส้นทางทั้งการหลอกลวง รัฐบาลไทยต้องร่วมมือกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างมีประสิทธิภาพ



เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ “๒๐ ปี พิพิธภัณฑสถานแรงงานไทย ๒๐ ปี ศักดิ์ศรีของแรงงานไทย” เป็นการทำบุญเพื่อระลึกถึงผู้นำแรงงานที่วายชนม์ ณ พิพิธภัณฑสถานแรงงานไทย เขตมักกะสัน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงานรำลึก ๔๐ ปี ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ ณ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ (แยกคอกวัว) ภายในงานมีการวางพวงมาลาจากตัวแทนองค์กรประชาธิปไตย พิธีกรรมทางศาสนา (อิสลาม คริสต์ พุทธ) และกล่าวสดุดีวีรชนประชาธิปไตย นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี นายวัฒนา เซ่งไพเราะ โฆษกประธานรัฐสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่ ๑ นายชานันท์ ศักดิ์เศรษฐ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นางมุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ญาติวีรชน ๑๔ ตุลา ตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยและแรงงาน ผู้แทนชาวบ้าน นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนและตัวแทนนิสิตนักศึกษา



เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ เครือข่ายป้องกันประเทศ สภาปฏิรูปพลังงานไทย สภาธรรมภิบาล พรรคพลังงานไทย เครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา และสมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการแห่งชาติ นำโดย ผศ. วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์ หัวหน้าพรรคพลังงานไทย พันโทแพทย์หญิงกมลพรรณ ชิวพันธ์ศรี ประธานเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่อง การไม่ปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิเด็กและว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยนางวิสา เบ็ญจมะโน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

นายขรรค์ชัย คงเสนห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ ๑๒๓ ปี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามหก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ และมอบของที่ระลึก



ปัญหาการละเมิด สิทธิเด็ก และ เยาวชน



นายกิตติพงศ์ จันทรเดช
นักศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มวลัยลักษณ์



สถานที่ต่าง ๆ ในตัวเมือง-สถานที่ท่องเที่ยวและที่มีผู้คนพลุกพล่าน เราสามารถพบเห็นเด็กชายของตามร้านอาหาร สะพานลอย ตลาดนัด เช่น พวงมาลัย หนังสือพิมพ์ หรือ คอยขอเงินจากผู้เดินผ่านไปผ่านมา การกระทำเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสังคมไทย ได้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเด็ก ขาดการดูแลเอาใจใส่ เด็กเหล่านั้นขาดสิทธิขั้นพื้นฐานที่เขาควรจะได้ในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในด้าน การศึกษา การรักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นสิทธิที่ควรจะมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ศีลธรรม และสังคม ฯลฯ ที่นับว่าเป็นหลักของสิทธิ ในการพัฒนาในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นอนุสัญญา ที่ประเทศไทยนั้นได้ลงนามเป็นภาคีอนุสัญญา นอกจาก ปัญหาในเรื่องของเด็กซึ่งขาดโอกาสในการศึกษาที่เด็ก ควรได้รับแล้ว เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนให้เต็มที่ ก็ยังพบปัญหาสำคัญ ซึ่งเป็นปัญหาในด้าน “การดูแลเอาใจใส่” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในด้านสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเด็ก สิทธิเด็กในการที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง จากอนุสัญญา ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญมาก เพราะด้วยที่ความสามารถของเด็กทางสภาวะร่างกาย และสติปัญญาของเด็กนั้นยังไม่ทัดเทียมเท่ากับผู้ใหญ่ จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแล ปกป้อง คุ้มครอง เอาใจใส่ จากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เพื่อให้เด็กนั้นสามารถ พัฒนาและเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นทรัพยากร มนุษย์ที่มีคุณค่าต่อไปในสังคมในอนาคตได้ นี่เป็นเพียง แต่ส่วนหนึ่งที่เราสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจน ถึงปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก แต่ที่จริงแล้วปัญหา การละเมิดสิทธิเด็กนั้นยังมีอีกมากมาย โดยวิธีที่ควร แก่ไขควรเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมก็คือ ครอบครัว ฉะนั้นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ที่เด็ก เยาวชน เป็นต้นเหตุอันอาจจะลดลงได้ ถ้าหากสังคมให้ความสำคัญ เป็นธรรม ครอบครัดูแลเอาใจใส่และเคารพ ซึ่งสิทธิมนุษยชนของเด็กและที่สำคัญที่สุดสถาบัน ครอบครัวจึงจะเป็นหัวใจของการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ ในการดูแลเอาใจใส่แก่เด็ก เพื่อให้พวกเขาจะได้เติบโต เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

สิทธิเด็ก เด็กทุกคนที่เกิดมา ต้องการความรัก และความเอาใจใส่จากพ่อแม่และผู้ใหญ่ในสังคม นอกจากนี้

พ่อแม่และผู้ใหญ่ก็ต้องปฏิบัติต่อเด็กในฐานะที่เป็นมนุษย์ ด้วยกัน ต้องไม่ถูกเหยียดหยามเด็กที่มีเชื้อชาติ หรือสีผิวฐานะ ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะใช้ความรุนแรงรูปแบบต่าง ๆ ต่อเด็ก พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีและ กระทำในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ทั้งนี้เพื่อให้เด็ก อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเติบโตเป็นคนที่ของสังคม **สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก** เด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็น เด็กที่ด้อยโอกาสในลักษณะใดก็ตาม เช่น เด็กพิการ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทารุณกรรม เด็กที่ถูกใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย และโสเภณีเด็ก เป็นต้น จะต้องได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ๔ ประการ ดังนี้

๑. สิทธิในการมีชีวิต เด็กทุกคนเมื่อเกิดมาแล้ว จะมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเกิดมา มีร่างกายที่ สมบูรณ์หรือไม่ก็ตาม โดยเด็กที่เกิดมาต้องได้รับการ จดทะเบียนการเกิด มีสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูอย่าง ดีที่สุด ทั้งด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ ที่พิทักษ์ โดยบิดา มารดา ญาติพี่น้องหรือรัฐ เพื่อให้อยู่รอดและเจริญเติบโต สิทธิในการมีชีวิต เช่น สิทธิรับวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ สิทธิที่จะได้รับอาหารในปริมาณที่เพียงพอและสะอาด สิทธิที่จะได้รับปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นต้น

๒. สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายเป็น สิทธิที่เด็กได้รับปกป้องคุ้มครองจากการทารุณกรรมทุกรูปแบบ เช่น การทารุณกรรมทางร่างกาย, การทารุณกรรมทางด้าน จิตใจ, การล่วงเกินทางเพศ, การใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น

๓. สิทธิในด้านพัฒนาการ เด็กทุกคนจะได้รับ สิทธิให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับพัฒนาการ ด้านร่างกาย จิตใจ รวมถึงความต้องการ ความพึงพอใจ ของเด็ก ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัวของ โรงเรียน และสังคมที่เด็กอยู่ได้อย่างมีความสุข ได้รับ ข้อมูลข่าวสาร มีอิสระในการคิดและการแสดงออกได้รับ การกล่อมเกลางานด้านจิตใจ ความรู้ ความคิดที่เหมาะสม กับวัยที่สำคัญที่สุดเด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔. สิทธิในการมีส่วนร่วม เป็นสิทธิที่ให้ความสำคัญกับการแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำ ของเด็ก ในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม รวมทั้งสิทธิในการ ปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดง ความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

กรณีศึกษา

กรณีทาราเด็ก ซีรียัตง เสพยาเสพติด ปัญหา ของเรื่องนี้เกิดจากการละเมิดสิทธิเด็กจากการทำข่าว ของสื่อ เนื่องจากมีการเผยแพร่ชื่อ-นามสกุลจริงของเด็ก ทำให้เกิดการรับรู้ของสังคมโดยกว้าง จึงทำให้เกิดการตี ตราบาปจากสังคมว่าเป็นเด็กไม่ดี-เลว โดยที่ตัวเด็กเอง อาจไม่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่คิดจะไปลองเสพยาเสพติด การละเมิดสิทธิเด็กของสื่อนี้สำคัญมากเพราะกรณีนี้ กล่าวมานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียว แต่ในอดีตได้มีการ เกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว แต่ขาดการสนใจจากสังคมจนส่งผล ต่อเด็ก จนทำให้เกิดปัญหาตามมาในหลาย ๆ เรื่อง เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขการละเมิดสิทธิเด็ก

๑. การทำงานด้านสิทธิเด็กจะต้องอาศัยการ ประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กร ภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และ ประชาชน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหได้อย่างจริงจัง

๒. ภาครัฐควรมีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้และจัดกิจกรรมด้านสิทธิเด็กแก่สังคมและสาธารณชน เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งเผยแพร่ ข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก โดยเน้นการให้ ข้อมูลที่เป็นจริงและวิธีการแก้ไขปัญหาคบคู่กัน

๓. ภาครัฐควรสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มีบทบาทในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ถูก ละเมิดสิทธิ เนื่องจากองค์กรเหล่านี้เป็นกลไกหนึ่งในการ ที่จะช่วยบรรเทาปัญหา

๔. ภาคเอกชนและสื่อมวลชนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนให้มากยิ่งขึ้น และช่วย ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิเด็ก เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสัมพันธ์ของปัญหาที่เกิดขึ้น

๕. ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานของตนเอง อย่างใกล้ชิด โดยจะต้องระมัดระวังไม่ให้เด็กเข้าไปใน สถานที่ที่เสี่ยงอันตราย พยายามมิให้เด็กออกนอกบ้านใน เวลาว่างเว้นแต่มีเหตุจำเป็น

๖. ผู้ปกครองจะต้องจัดให้เด็กได้รับการพัฒนา ทางด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับสติปัญญาและความ สามารถของตน เช่น การสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าร่วม ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้เด็ก ได้พัฒนาจิตใจและเรียนรู้สังคมผ่านการทำกิจกรรม เหล่านั้น

7 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรมจริยธรรมของแผ่นดิน”



เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดร.ปริญญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายชาติชาย สุทธิกลม เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ นายชรรค์ชัย คงเสน่ห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมงานแถลงข่าวลงนามความร่วมมือ “ภาคีเครือข่ายเสริมสร้างพลังคุณธรรมจริยธรรมของแผ่นดิน” ระหว่าง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภากาหนดังสื่อพิมพ์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรม เดอะสุโกศล โดยมีผู้แทนจากองค์กรเข้าร่วม ได้แก่ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. นายธีรภัทร์

เสรีรังสรรค์ ประธานสภาพัฒนาการเมือง นายสีมา สีมานันท์ กรรมการ ก.พ., นายเดชอุดม ไกรฤทธิ นายกสภานายความฯ นายปริญญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภากาหนดังสื่อพิมพ์แห่งชาติ

ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนพลังคุณธรรมจริยธรรมของของแผ่นดินอย่างเข้มแข็ง เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเครือข่าย ในการเสริมสร้างพลังคุณธรรมของแผ่นดิน ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และเกิดเป็นสังคมธรรมภิบาล และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับดูแลด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเกิดระบบการเฝ้าระวังด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกภาคส่วนของสังคมไทย โดยมี นายเฉลิมศักดิ์ จันทรมิ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายชูศักดิ์ ปริบุญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายชาติชาย สุทธิกลม เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายพงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายมนตรี กาญจนจิตรรา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นายเดชอุดม ไกรฤทธิ นายกสภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานสภากาหนดังสื่อพิมพ์แห่งชาติ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

จดหมายเปิดผนึก

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์ทางการเมือง

ด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นหลักการซึ่งนานาประเทศต่างให้การคุ้มครองรับรองว่า สำคัญยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ที่จะดำรงตนด้วยความปลอดภัย อิสรภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนยังได้ยืนยันโดยปรารภไว้ว่า เป็นการจำเป็นที่สิทธิมนุษยชนควรได้รับความคุ้มครองโดยหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม

นายกรัฐมนตรี ได้ปาฐกถาต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สรุปความตอนหนึ่งได้ว่า สิทธิมนุษยชนเป็นหัวใจของประชาธิปไตยที่เราไม่สามารถและต้องไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ขัดต่อหลักประชาธิปไตย และต้องสนับสนุนคุณค่าประชาธิปไตยด้วยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งประชาธิปไตยยังไม่ใช้เพียงเสียงข้างมาก แต่เป็นการใช้อำนาจในวิถีทางที่เคารพต่อเสียงส่วนน้อยด้วย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ทางการเมืองภายในราชอาณาจักรไทย ณ ปัจจุบัน อยู่ในสถานะที่ละเอียดอ่อน ประชาชนอันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของรั้วยังมีความสับสนอย่างยิ่งต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะนับแต่ได้มีความขัดแย้งทางการเมือง การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอย่างรุนแรง และการละเมิดต่อกฎหมายอันเป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติรัฐ ซึ่งสำคัญยิ่งในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการโต้แย้งในการตรากฎหมายและเนื้อหาแห่งร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม พ.ศ. ในกระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาเนื่องด้วยมีทั้งกระแสสนับสนุนและคัดค้านของประชาชนในสังคมและมีแนวโน้มจะเกิดความรุนแรง สุ่มเสี่ยงที่จะกระทบต่อความมั่นคงการดำรงอยู่ของหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมหลัก ธรรมมาภิบาล อันเป็นสาระสำคัญยิ่งในการดำรงไว้ซึ่งหลักสิทธิมนุษยชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเช่น การลบล้างความผิดร้ายแรงซึ่งได้กระทำโดยเจตนาล่วงละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย อาจนำไปสู่การเป็นเยี่ยงอย่างให้มีการละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนซ้ำอีกในอนาคต

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้

๑) การพิจารณาร่างกฎหมายต่าง ๆ ที่อยู่ในขั้นตอนของรัฐสภาจะต้องยึดถือหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม หลักธรรมาภิบาล และหลักสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR) และที่ปรากฏในหลักการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการต่อต้านการไม่ต้องรับผิดชอบของผู้ทำผิด (Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity --- สหประชาชาติรับรองเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๕) ดังนั้น การตรากฎหมายที่มีความละเอียดอ่อนสมควรมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

๒) ควรเร่งรีบพิจารณาถึงสวัสดิภาพของประชาชนที่มีใช้ผู้นำทางการเมือง ไม่ว่าจะมีความเห็นทางการเมืองไปในทิศทางใด แต่ได้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในกระบวนการยุติธรรมขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การถูกจับกุม การถูกกักขัง การอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือการถูกจำคุกด้วยเหตุที่มีความเห็นแตกต่างทางการเมือง เพื่อให้เกิดผลเห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ จึงเห็นสมควรเสนอเจตจำนงมายังท่านเพื่อร่วมกันยึดมั่นในหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรมหลักธรรมาภิบาล หลักสิทธิมนุษยชน และหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่สำคัญอย่างยิ่งจะต้องไม่ใช่ความรุนแรงกับประชาชนในการแก้ไขปัญหา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน “เรื่อง สิทธิมนุษยชนกับการปกป้องสิทธิชุมชน”



เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายแพทย์ แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน “เรื่อง สิทธิมนุษยชนกับการปกป้องสิทธิชุมชน” และ นายวีรวิทย์ วีรวิทย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมทักษะสำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันได้ สารวาที สิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนภัทรวดีมัธยมศึกษาหัวหิน และบ้านกรูด ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

รักสิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

กรุณาส่ง

.....

.....

.....

.....

ชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ ๙/๒๕๕๒
ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ



สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หากต้องการข้อมูล ข้อเสนอแนะและบอกรับมุมมองสิทธิ ฟรี ! ติดต่อ :

สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๐๐, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๐๐ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ promotenetwork @ nhrc.or.th หรืออ่าน มุมมองสิทธิ ได้ที่ www.nhrc.or.th